

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘.
วันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภาอบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภาอบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างินทร์	
๗	ว่าที่ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๘	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๐	นางสันฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันฤทัย แก้วใส	
๑๑	นายชณรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชณรินทร์ บัวผัน	
๑๒	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๓	นายวิฑูร วรณศิริภพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรณศิริภพ	
๑๔	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๕	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๖	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๗	นายรุ่ง อินต๊ะวงค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงค์	
๑๘	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๙	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๒๐	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๑	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจั่ง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๒	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจั่ง	ม้าย สงคราม	
๓	นางยุพิน ศรีแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพฯ	ยุพิน ศรีแก้ว	
๔	นายพิภพ กุลวงศ์	เกษตรตำบลเมืองจั่ง	พิภพ กุลวงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขาธิการสภาฯได้อ่านประกาศ - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง และระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมทราบ
นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง และระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑. ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.เมืองจั่งทุกท่าน ที่ได้ร่วมใจกันไปร่วมสวดอธิษฐานให้แก่สมาชิกอบต. คือท่านมนัส ปัญญา และสามีของท่านสมาชิกอบต.จำเนียร ม้าแก้ว คือนายสุรพล มาแก้ว ซึ่งได้เสียชีวิต ก็ขอขอบคุณแทนเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้

๒. เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้านที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งไปร่วมในนามของอำเภอ สารสำคัญเกี่ยวกับเงินกองทุนเพิ่มให้กองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ ๑ ล้านบาท เพื่อนำมากระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลของความร่วมมือมายังธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และกรุงไทย เงินนี้เดิมจะนำลงสู่หมู่บ้านเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการ แต่มีความเป็นห่วงว่า เงินจะไปติดค้างอยู่ที่ผู้นำเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมน้อย กองทุนจึงได้นำมาบริหารจัดการโดยให้เป็นเรื่องการค้าดำเนินการโดยกองทุน ให้ผ่านกองทุนหมู่บ้าน มาให้เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๒ ปี ปีที่ ๓ - ๕ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทางธนาคาร ประเด็นถกเถียงคือ กองทุนหมู่บ้านเดิมมีสมาชิกไม่เต็มทั้งหมู่บ้าน จะทำให้ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียเปรียบในการขอกู้เงิน ดังนั้น แบบในการขอกู้จะได้ปรับให้มีการสมัครสมาชิกด้วย เพื่อผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ๑. ให้ยึดระเบียบของกทบ.แห่งชาติ ๒. ให้ยึดตามกฎกติกาของหมู่บ้านที่เขียนเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ละกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งจะกำหนด ทั้งนี้ให้มีสิทธิ์ขอกู้เงินได้ ณ วันที่สมัครสมาชิก จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นายบุญนะ ตามล ประธานสภา

รายงานการประชุมสภา เลขานุการสภาได้ถ่ายทอดเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว และมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองจันท์ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จำนวน ๓,๖๙๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อเตียงเหล็ก ๒ ชั้น ๓ ฟุต จำนวน ๑ หลัง

๓.๒ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จำนวน ๒,๙๖๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่นอนขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๒ ผืน

๓.๓ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จำนวน ๖,๖๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๙ ประตู จำนวน ๑ หลัง

นายบุญนะ ตามล ประธานสภา อบต.

เนื่องจากงบประมาณที่จะโอนตามหัวข้อ ๓.๑ - ๓.๓ เป็นเรื่องที่จะโอนเพื่อนำไปใช้ในส่วนของงานกู้ชีพ-กู้ภัย และได้โอนงบประมาณจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน ประเภทไฟฟ้าและวิทยุเหมือนกัน โดยจะโอนมาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในด้านกู้ชีพ-กู้ภัย เหมือนกัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงพร้อมกันใน ๓ หัวข้อ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ

นายยุพิน ศรีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ การโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการปรับแผนอัตรากำลังในส่วนของกู้ชีพและกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ เพื่อให้งานกู้ชีพและกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะทำการปรับอัตรากำลังของกู้ชีพ จำนวน ๒ ท่าน ไปดูแลในส่วนของงานบรรเทาสาธารณภัยหรืองานดับเพลิง ก็จะเหลือที่จะทำในส่วนของกู้ชีพ ๔ คน สำหรับงานบรรเทาสาธารณภัยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างฉับพลันทันที ก็จะต้องมี

การปฏิบัติงานในเวลากลางคืนเพื่อเตรียมความพร้อม จึงต้องมีอุปกรณ์รองรับในการปฏิบัติงาน ในส่วนที่จะขอโอนก็จะมีเตียงเหล็ก ๒ ชั้น ๓ ฟุต จำนวน ๑ หลัง ราคา ๓,๖๙๐ บาท ที่นอนขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๒ ผืน ราคา ๒,๙๖๐ บาท และตู้ลิ้นชักเกอร์ ๙ ประตู จำนวน ๑ หลัง ราคา ๖,๖๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะตู้ลิ้นชักเกอร์ สำหรับใช้เก็บรักษาหรือดูแลทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละท่าน จึงเป็นที่มาของความจำเป็นในการขอโอน ครั้งนี้

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ทุกท่านได้ทราบ เรามีเจ้าหน้าที่ในส่วนกู้ชีพ มาทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมงเพื่อบริการทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนชาวตำบลเมืองจัง ที่มาโดยจิตอาสาที่มีค่าตอบแทนในลักษณะจ้างเหมาซึ่งหากไม่มีจิตอาสาจริง ๆ ก็คงไม่มาทำ แต่ในสภาพความเป็นอยู่ก็ยังไม่ดี ซึ่งในเรื่องนี้สภาฯมีความเป็นห่วงหากสิ่งใดที่สภาฯสามารถช่วยได้ อย่างเช่นในการโอนครั้งนี้ คิดว่าแต่ละท่านก็คงยินดีที่จะพิจารณาให้ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ท่านอื่นๆ ไม่ทราบจะมีท่านใดอภิปราย ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานฯ ครับ อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่า เราจะขอความเห็นชอบในครั้งเดียวในญัตติ ๓ ข้อ คือ

๓.๑ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จำนวน ๓,๖๙๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อเตียงเหล็ก ๒ ชั้น ๓ ฟุต จำนวน ๑ หลัง

๓.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จำนวน ๒,๙๖๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่นอนขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๒ ผืน

๓.๓ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จำนวน ๖,๖๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ ๙ ประตู จำนวน ๑ หลัง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณฯ ตาม ข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง

๓.๔ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการเกษตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๓๙,๑๕๐ บาท แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑,๐๐๐ บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการศึกษา จำนวน ๘๑,๘๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

สำหรับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง เบื้องต้นทราบว่า เราได้เตรียมการจะขอจ่ายขาดเงินสะสมที่จะใช้แก้ปัญหาหรือซ่อมแซมถนนเข้าสู่ที่ทำการ

เพราะเหตุว่ามีการชำระ ประชาชนใช้เส้นทางอย่างยากลำบากเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิด ถนนชำรุด แต่เมื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถขอโอนมาจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ก็ถือว่าเป็น โอกาสที่จะสามารถใช้งบประมาณที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ท่านโปรดดูบัญชีการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้แนบให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่านพิจารณาตาม บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ฯในส่วนที่โอนตามข้อ ๓.๔ เริ่มตั้งแต่แผนงานการเกษตร แผนงานบริหารทั่วไป งานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงานการศึกษา ซึ่งมีทั้งการโอนงบประมาณทั้งโครงการและโอนเฉพาะจากเงินเหลือจ่าย หมายถึง ดำเนินการไปแล้ว แต่มีเงิน เหลือจ่าย ก็โอนมาใช้ในส่วนที่จำเป็น แต่บางโครงการก็เป็นงบประมาณที่สนับสนุนโครงการของส่วนราชการ อื่น เมื่อไม่แสดงความประสงค์ที่จะขอรับงบประมาณไปดำเนินการ ก็ถือว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้งบประมาณจึง โอนมาใช้ในส่วนที่จะต้องพัฒนาในด้านของการบริการประชาชน ต่อไปครับ

นางระเบียบ กะรัตน์ สมาชิกสภาหมู่ ๙

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ งบประมาณที่โอนในวันนี้ ก็ ถือว่าเป็นประโยชน์นำมาใช้แก้ปัญหาโดยไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสม แต่ไม่ตีตรงที่ว่า การกำหนดงบประมาณใน แต่ละหมู่บ้านให้จำนวนเท่ากันหมด ซึ่งสำหรับหมู่ ๙ ถนนเข้าสู่ที่ทำกินเกิดการชำรุดมาก แล้วประชาชนผู้ใช้ ประโยชน์ก็มีหลายหมู่ ทั้งหมู่ ๑,๔,๖ ก็มีพื้นที่ในเขตบ้านหมู่ ๙ จึงรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรม อยากเรียนถามฝ่าย บริหารฯว่าใช้วิธีการพิจารณาอย่างไร

นายอนันต์ สุริยศ สมาชิกสภาหมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ สำหรับการแก้ปัญหาในเรื่อง ของถนนเข้าสู่ที่ทำกิน ทางบ้านสบยาว หมู่ ๗ ก็มีคือ ทางหมู่บ้านไม่ต้องการที่จะถมอย่างเดียว แต่อยากจะทำ ให้ดี มีการใช้รถเกรดเตอร์แต่ถ้าเข้ามาทำอย่างเร่งด่วน ขณะอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ ก็คงจะไม่ทำให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายธีรศักดิ์ โคกมา รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ที่เคารพ ผมขออนุญาตชี้แจงคือ เบื้องต้นก็ได้มีการลง สืบสวนในแต่ละหมู่ แต่บังเอิญมีงบประมาณในส่วนของเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้าน ที่อำเภอขอให้ช่วย ในเรื่องการออกแบบแปลนต่างๆ รวมไปถึงในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ตำบลเมืองจันท์ได้รับการอุดหนุน ๒ โครงการคือ โครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า ของบ้านเมืองจันท์เหนือ และโครงการประปาขนาดใหญ่ ของบ้านหมู่ ๑๐ อีก ทางช่างโยธาจึงได้มาปรึกษาขอดำเนินการในส่วนแบบแปลนของแต่ละหมู่บ้านจำนวน สามหมื่นบาทเท่าๆกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพราะทำไม่ทัน เมื่อได้สอบถามทางส่วนการคลัง ทราบว่ามีเงิน ที่จะสามารถโอนได้ประมาณเท่านี้ ก็หวังทุกท่านคงจะเข้าใจ สำหรับการจัดหาผู้รับจ้างได้ทราบว่า มีแนวทาง ใหม่ที่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถตกลงราคาได้ แต่ต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการ ก่อน ส่วนเรื่องความกังวลของบ้านหมู่ที่ ๗ จะได้นำปรึกษาท่านนายก อบต.อีกครั้งก่อนดำเนินการ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ การโอนงบประมาณฯในครั้งนี้ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดถนนเข้าสู่ที่ทำกินที่เกิด ความชำรุดเสียหายอันเป็นการช่วยเหลือประชาชน หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการเกษตร จำนวน

๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๓๙,๑๕๐ บาท แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑,๐๐๐ บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการศึกษา จำนวน ๘๑,๘๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเมืองจันท์ ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๕ ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพอย่างสูง ผมขออนุญาตชี้แจงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

.....”

ครับ เนื่องจากการขอโอนงบประมาณจากสภาฯ ในครั้งนี้ ได้ทำในช่วงใกล้จะสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อกันเงินจำนวนที่โอนในข้อ ๓.๔ ที่สภาฯ ได้เห็นชอบแล้ว จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ โดยขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบดังกล่าวฯ ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ก็ถือเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ทราบว่า ที่ประชุมจะมีท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดคัดค้าน หรืออภิปรายเพิ่มเติม

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

สำหรับวาระนี้ เป็นวาระของการพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ฯ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและแก้ปัญหาถนนเข้าสู่ที่ทำกิน ที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองจันท์ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบในการอนุมัติกันเงินในครั้งนี้ ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ วาระอื่น ๆ

นายพิภพ กุลวงศ์ เกษตรประจำตำบลเมืองจิ่ง

ผมมีโครงการที่จะมาแจ้งอยู่ ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการแรกเป็นโครงการสำรวจรายได้จากการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน ก็ขอให้สม.ของแต่ละหมู่บ้านไปสำรวจ ตามที่ได้แต่งตั้งไป หมู่ ๑ คุณบุญนะ ตามล, หมู่ ๒ คุณสุภาภรณ์ รุ่งเรือง, หมู่ ๓ คุณอนงค์ หมู่ ๔ คุณบุญธรรม แสนดวงแก้ว, หมู่ ๕ คุณพิทยา วิชัยยา, หมู่ ๖ คุณชเนรินทร์ บัวผัน, หมู่ ๗ คุณวิฑูร วรัญสิริภพ, หมู่ ๘ ท่านผู้ใหญ่เสาร์ คำมูลอินทร์ หมู่ ๙ คุณระเบียบ กะรัตน์, คือ หมู่ ๑๐ คุณอำนาจ สงคราม หมู่ ๑๑ คุณประสิทธิ์ สุริยา เพื่อจะให้สำรวจรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารที่แจกให้ อธิบายคร่าวๆ ก็คือ รายได้ภาคเกษตรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หมายถึงมูลค่าผลผลิตที่ประกอบการผลิตได้ในภาคการเกษตร ทั้งขายและไม่ได้ขายในส่วนไม่ได้ขายให้ประเมินคิดเป็นมูลค่าด้วย เช่น ข้าวเอามากินได้ก็กระสอบ ก็กิโล ก็ประเมินมาเป็นรายได้ ส่วนรายได้นอกภาคเกษตร หมายถึง รายได้ที่นอกกิจกรรมการเกษตรทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานให้กับบุคคลอื่น รายได้จากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมฯ เช่น การค้า ดอกเบี้ยเงินปันผล เงินที่ได้รับการช่วยเหลือเช่น บุตรส่งให้ เงินสงเคราะห์ เงินประกันสังคม เงินช่วยเหลือทางการเกษตร เช่น เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง เงินช่วยเหลือปลูกป่าของกรมป่าไม้ ค่าเช่าทรัพย์สินเช่น ที่ดิน บ้าน เงินได้รับการประกันภัย ฯลฯ ให้สำรวจหมายความว่า คนใดมีหนี้สินมาก รัฐบาลอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ย โดยการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งคืนสำนักงานภายในวันศุกร์ โดยมีค่าแบบสำรวจให้รายละเอียด ๒ บาท จึงขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
๒. รัฐบาลได้ประกาศมาใหม่ ให้สำรวจ ทบก ๐๑ พื้นที่การเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนได้ เหมือนปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๓ โดยจับจีพีเอส และทำการรวบรวมให้ผมเป็นชุดในแต่ละหมู่ ส่วนการที่จะนำไปให้เช่า กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะไม่สามารถนำไปให้เช่าได้ จะต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆ ไปขึ้นทะเบียนไว้ โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้โอกาสให้เจ้าของที่ดินว่างเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนได้ ก็จะต้องรีบไปดำเนินการและขอให้ได้ข้อมูลจริงๆ ซึ่งสามารถจะเริ่มดำเนินการจับจีพีเอส ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม ขอให้เป็นอย่างที่แท้จริงจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต สำหรับวันที่ในการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี ควรจะแล้วแต่หมู่บ้าน โดยจะเขียนวันที่ที่จะลงทะเบียน ภายหลังจากการปลูกไปแล้ว ๑๕ วัน เพื่อเป็นการรองรับหากเกิดมีภัยธรรมชาติขึ้น
๓. โครงการจัดเวทีประชาคมแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร โดยทางศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบ.ครั้งก่อนท่านนายกอบต.เคยทำไว้ช่วงหนึ่ง เนื่องจากโครงการใหม่นี้อยากจะให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการฯ ขอให้ส่งภายในวันศุกร์ ถ้าโครงการเหมือนกันหลายหมู่ก็อาจจะเอามารวมกัน จะมีตัวอย่างที่เคยทำ เช่น ดาดล่าเหมือน โครงการพัฒนาระบบการผลิตที่สืบเนื่องมาจากระบบน้ำ แยกเป็นกิจกรรมที่ ๑. คือ เช่น การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว มีหมู่ ๑,๒,๔,๕,๑๐ หมู่ไหนต้องการก็เพิ่มมาได้สำหรับภายใต้โครงการศูนย์ถ่ายทอดฯ วิธีการก็คือจัดทำข้อมูลสมาชิกชาวนาใหม่และเก่าพร้อมรับสมัครผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ๑.ฝึกอบรมเทคนิคการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว ๒.เทคนิคการคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปน ๓.เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพันธ์ ๔.เทคนิคการนวด ๕.เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการแนะนำการปลูกพืชหลังนา กิจกรรมที่ ๒ ก็คือกิจกรรมการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์ วิธีการคือ ๑.จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงวัว ๒. แนะนำการปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์ฯ เพียงและศูนย์การเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓. ฝึกอบรมการใช้หญ้าเนเปียร์สำหรับสัตว์ เป้าหมายเกษตรกรได้แก่หมู่ ๔,๗,๘,๙,๑๑ ถ้าหมู่อื่นจะเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพไม้-ผล (มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร) กิจกรรมก็จะมี การพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และกล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร จำนวน ๒๐๐ ต้น ณ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๔ โดยสนับสนุนพันธุ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์สำหรับเกษตรกรตำบลเมืองจั่ง จัดทำฐานข้อมูลมะม่วงและพันธุ์ที่ปลูก ฯลฯ ๓.อบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์มะม่วง ตัดแต่งกิ่ง การบำรุงรักษา การห่อผลมะม่วง การเก็บเกี่ยว การตลาด เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หมู่ ๑ - ๑๑ การพัฒนาคุณภาพกล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร อบรมให้ความรู้ผู้ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตลาด

๔. โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อป้องกันการกำจัดศัตรูพืช กิจกรรมการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(ปุ๋ยหมัก) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ล้านบาท สำหรับโครงการฯที่เสนอจะเป็นภาพรวมของตำบล สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกหมู่บ้านหากหมู่บ้านใดยังไม่ได้แจ้งสามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการฯได้เลย

นายอำนวยการ สงคราม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐

ขออนุญาตสอบถามการซ่อมแซมคลองส่งน้ำของบ้านหมู่ที่ ๕ ซึ่งมีปัญหาการรั่วตรงหน้าอนามัยเก่า(เคยนำเสนอที่ประชุมสภาฯมาครั้งหนึ่ง) เวลาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้านหมู่ ๕ น้ำจะดันขึ้นและไหลนองออกมาที่ถนนข้างบ้านพักและข้างบ้านลุงเขียว ช่วงก่อน สนง.ทางหลวงชนบท ก็มาติงว่าจะทำให้ถนนของทางหลวงชนบทเสียหาย ไม่ทราบว่าจะหางบประมาณมาซ่อมแซมได้หรือไม่ ฝากคณะผู้บริหารฯแจ้งช่างไปสำรวจประมาณการให้ด้วย ส่วนการซ่อมแซมก็จะต้องหลังจากหมดฤดูทำนาไปแล้ว ถึงจะทำการซ่อมแซมได้

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว รองประธานสภาฯ

ขอแจ้งความเดือดร้อนในเรื่องของประปา บ้านหมู่ ๔ ได้ทำหนังสือมาเดือนกว่าแล้ว วันนั้นไม่มีน้ำใช้ทั้งหมด ถ้าบ้านใดไม่มีแบบแปลนประมาณการจะไม่สามารถทำได้ ถึงโครงการจะผ่านแล้วก็ตาม สำหรับเงินจำนวน สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทที่จะได้ไม่เหมือนเงิน smt โดยอำเภอจะเป็นผู้จัดหาวัสดุมาให้ทั้งหมด ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะไม่ได้ อย่างกรณีของบ้านหมู่ ๑ โรงน้ำดื่มไม่ได้ ช่างบอกว่าเป็นครุภัณฑ์เขาไม่ให้ และในการซื้อจะต้องเป็นไปตามราคากลาง อาจจะมีสูงกว่าราคาจริงซึ่งก็ต้องเป็นไปตามนั้น คือใช้ราคากลางที่ช่างประมาณการเป็นหลัก ขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ และขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล อย่าให้มีปัญหาการร้องเรียน ส่วนการดำเนินการอยู่ที่หมู่บ้านว่าจะดำเนินการเองหรือจ้างเหมา ก็จะระบุตามนั้น อำเภอจะพิจารณาโครงการฯภายในวันที่ ๒๓ แล้ววันที่ ๒๕ จะส่งโครงการเข้าจังหวัด ดังนั้นขอให้รีบส่งโครงการฯถ้าบ้านใดยังไม่ได้ส่งก็ขอให้ไปส่งโดยด่วน ซึ่งบ้านหมู่ ๑ ก็จะส่งวันนี้ตอนบ่าย ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ขอแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของงบฯโครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท จึงขึ้นอยู่กับช่างในการประมาณการราคากลางในเรื่องของโครงสร้างทั้งการปรับปรุง,ซ่อมแซมอะไรก็ตาม ต้องมีแบบแปลนอิงราคากลางทั้งหมด ถ้าบ้านใดไม่มีแบบแปลนประมาณการจะไม่สามารถทำได้ ถึงโครงการจะผ่านแล้วก็ตาม สำหรับเงินจำนวน สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทที่จะได้ไม่เหมือนเงิน smt โดยอำเภอจะเป็นผู้จัดหาวัสดุมาให้ทั้งหมด ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะไม่ได้ อย่างกรณีของบ้านหมู่ ๑ โรงน้ำดื่มไม่ได้ ช่างบอกว่าเป็นครุภัณฑ์เขาไม่ให้ และในการซื้อจะต้องเป็นไปตามราคากลาง อาจจะมีสูงกว่าราคาจริงซึ่งก็ต้องเป็นไปตามนั้น คือใช้ราคากลางที่ช่างประมาณการเป็นหลัก ขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ และขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล อย่าให้มีปัญหาการร้องเรียน ส่วนการดำเนินการอยู่ที่หมู่บ้านว่าจะดำเนินการเองหรือจ้างเหมา ก็จะระบุตามนั้น อำเภอจะพิจารณาโครงการฯภายในวันที่ ๒๓ แล้ววันที่ ๒๕ จะส่งโครงการเข้าจังหวัด ดังนั้นขอให้รีบส่งโครงการฯถ้าบ้านใดยังไม่ได้ส่งก็ขอให้ไปส่งโดยด่วน ซึ่งบ้านหมู่ ๑ ก็จะส่งวันนี้ตอนบ่าย ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)

(นายบุญนะ ตามล)

เลขานุการสภา อบต.เมืองจ๋าง

ประธานสภา อบต. เมืองจ๋าง

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว

นายทัศน หาดพรม

นางระเบียบ กะรัตน์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)

เลขานุการสภา อบต. เมืองจ้ัง

ผู้รับรองรายงานการประชุม

บุญนะ ตามล

(นายบุญนะ ตามล)

ประธานสภา อบต. เมืองจ้ัง